

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวปี 2551

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 World Economic Forum ได้เผยแพร่รายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวปี 2551 (Travel and Tourism Competitiveness Report 2008) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวม 130 ประเทศ เพื่อประเมินโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 14 ด้าน อาทิ กฎระเบียบและนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย สุขอนามัย ระบบสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการประเมินรวบรวมจากหน่วยงานสำคัญและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลก อาทิ สายการบินระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ การทราบถึงศักยภาพในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถวางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจและขยายตลาดท่องเที่ยวได้เหมาะสมยิ่งขึ้น สำหรับผลการจัดอันดับมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก

ประเทศ	อันดับ	
	ปี 2550	ปี 2551
สวีเดน	1	1
ออสเตรเลีย	2	2
เยอรมนี	3	3
ออสเตรเลีย	13	4
สเปน	15	5
สหราชอาณาจักร	10	6
สหรัฐอเมริกา	5	7
สวีเดน	17	8
แคนาดา	7	9
ฝรั่งเศส	12	10

● **ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลก** คือ **สวีเดน** เนื่องจากมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม รวม 7 แห่ง มีการรณรงค์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีและจัดงานนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอยู่เสมอ มีระบบสาธารณูปโภคดีเยี่ยม โดยเฉพาะด้านการขนส่งทั้งทางอากาศและทางบกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ครบวงจร และมีความปลอดภัยสูง สำหรับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันรองลงมา ได้แก่ **ออสเตรเลีย** และ **เยอรมนี** โดยประเทศเหล่านี้มีศักยภาพคล้ายคลึงกันในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน

● **ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันน้อยที่สุดในโลก** คือ **ชาติ** รองลงมา ได้แก่ **เลโซโท บรูไน บังกลาเทศ และแคเมอรูน** เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว อีกทั้งมีความมั่นคงและความปลอดภัยต่ำ

● **ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดในเอเชียและโอเชียเนีย** คือ **ออสเตรเลีย** (อันดับ 4 ของโลก) เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกมากที่สุดในโลกรวม 17 แห่ง ประกอบกับมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดี และมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีระบบสาธารณูปโภคดีเยี่ยม โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ ที่จัดว่าเป็นอันดับ 3 ของโลก สำหรับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันรองลงมา ได้แก่ **ฮ่องกง** (อันดับ 14 ของโลก) และ **สิงคโปร์** (อันดับ 16 ของโลก) ซึ่งทั้งสองประเทศมีความโดดเด่นด้านระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการขนส่งทางบก (ติดอันดับ 1 และ 2 ของโลก ตามลำดับ) มีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาคการท่องเที่ยวจำนวนมาก

สำหรับอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวของ**ประเทศไทย**อยู่ในอันดับที่ 42 ของโลก โดยไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีปัจจัยโดดเด่นในเรื่องที่คนไทยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว (อันดับ 10 ของโลก) ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีการรณรงค์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดหลายประการต่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของไทย อาทิ กฎระเบียบที่ควบคุมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวยังคงค่อนข้างเข้มงวด และการจำกัดวีซ่านักท่องเที่ยว

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

กรกฎาคม 2551